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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um markaðssetningu lyfjafyrirtækja.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Eru til einhverjar reglur ummarkaðssetningu lyfjafyrirtækja fyrir lækna? Ef svo er ekki,
telur ráðherra að setja eigi slíkar reglur?

2. Hefur verið kannað hvort boðsferðir lyfjafyrirtækja fyrir lækna hafi áhrif á lyfjaverð og
lyfjakostnað hins opinbera?


